

UBND TỈNH NGHỆ AN  
CÔNG TY CPNN SÔNG CON  
Số 52/CV-CTNNSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

"V/v: giải trình ý kiến ngoại trừ của công  
ty Kiểm toán trong BCTC năm 2020"

Nghệ An, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

Công ty cổ phần Nông nghiệp Sông Con xin gửi tới UBCK Nhà nước, sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội lời chào trân trọng nhất.

Ngày 16 tháng 03 năm 2021 công ty chúng tôi nhận được kết quả kiểm toán của công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY – Chi nhánh miền Trung, trong BCTC có ý kiến kiểm toán ngoại trừ của kiểm toán viên đối với BCTC năm 2020. Về việc này công ty chúng tôi xin được giải trình như sau:

"Công ty chưa trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi theo hướng với số tiền ước tính là 926.954.154 VND, dẫn đến khoản mục "các khoản phải thu ngắn hạn" (mã 130) trên bảng cân đối kế toán đang được ghi nhận là quá 926.954.154 VND. Đồng thời, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ tiêu "Chi phí quản lý doanh nghiệp" được ghi nhận thiếu 926.954.154 VNĐ":

Về khoản mục này, đây là các khoản nợ đã phát sinh từ khi công ty đang ở loại hình TNHH MTV. Bao gồm khoản nợ của UBND xã Tân Phú 850.000.000 VND phát sinh từ năm 2017 (đây là giá trị tài sản trên đất và chi phí san ủi mặt bằng mà UBND xã Tân Phú – huyện Tân Kỳ phải trả cho Công ty TNHH 1TV Nông nghiệp Sông Con để nhận mặt bằng xây dựng trụ sở UBND xã) nhưng đến thời điểm kết thúc năm 2020 vẫn chưa trả cho công ty, và các khoản nợ nhỏ lẻ khác 76.945.154 VND phát sinh từ rất lâu (trước năm 2017). Tại thời điểm xác định giá trị Doanh nghiệp công ty TNHH MTV đã đề nghị xử lý các khoản nợ trên và loại ra khỏi giá trị Doanh nghiệp nhưng không được Ban chỉ đạo CPH của tỉnh chấp thuận.

Trong quá trình thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, đơn vị kiểm toán cũng đã đưa ra ý kiến đề nghị Công ty cần thực hiện trích lập dự phòng phải thu đối với các khoản nợ phải thu này. Nhưng do đây là những năm đầu khi mới chuyển đổi thành Công ty cổ phần, Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt (nắng hạn xảy ra liên tục trong năm 2019 và 2020), đồng thời lại chịu ảnh hưởng của dịch covid19, nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả thấp, lợi nhuận không đáng kể. Do vậy trong giai đoạn này Công ty chưa thực hiện

trích lập dự phòng phải thu khó đòi. Vì lý do này nên trong báo cáo của Kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến loại trừ đối với các khoản công nợ phải thu đã phát sinh lâu ngày nhưng chưa thu được với số tiền như trên.

Vậy Công ty chúng tôi làm báo cáo này, giải trình với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về lý do Báo cáo kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến loại trừ trong báo cáo tài chính năm kết thúc tại ngày 31/12/2020.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VT;



**Võ Hồng Điềm**